

LÁ THƯ BAN PHỤ TRÁCH

I. Những Niềm Vui

Lời tự hào “Mặt trời không hề lặn trên Đế Quốc Anh” ngày nay đã ra lỗi thời! Muốn cho sự xác định đó hợp thời, người ta chỉ cần thay 3 chữ “Đế Quốc Anh” bằng 4 chữ tắt AHCC. Chúng ta vui mừng và tự hào rằng anh em AHCC chúng ta quả thật đã hiện diện khắp năm châu thế giới. Tuy vậy sự vui mừng trên chưa được trọn vẹn, vì trong suốt 23 năm qua, AHCC chưa có một chi nhánh tại chính “cái nôi” của AHCC: Saigon Việt Nam. May mắn thay, hôm nay, ngày lịch sử của AHCC, vì chúng ta vừa nhận được một tin rất vui: 36 AHCC tại Saigon đã gia nhập cộng đồng AHCC và đã cung cấp tên họ địa chỉ và điện thoại. Chúng tôi xin đăng danh sách 36 AH này ở cuối Lá Thư. “Danh Sách AH và Thân Hữu Công Chánh” mới (chúng ta sẽ bỏ hai từ “Hải Ngoại” đi) sẽ được đăng trong LTCC số 73 và tạm thời không được gửi về Việt Nam cho tới khi hoàn cảnh thuận lợi hơn.

Niềm vui “tha phương ngộ cố nhân” chưa vơi thì tin mừng “Đại Hội CC” đã đến bùng bùng thổi sinh khí vào lòng các AHCC. Nhờ sinh khí này mà các AHCC xứ cao bồi đã hăng say làm việc ban ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm cuối tuần và mỗi tuần họp một lần để cố gắng đót giai đoạn xuất bản tờ LTCC số 72 trước ngày Đại Hội. Hầu hết các AHCC

tại Houston, TX (và cả các phu nhân) đều tham gia vào Ban Phụ Trách LTCC. Đặc biệt có một AH từ Nam Cali cũng góp mặt trong BPT xứ Cao Bồi.

II. Tài Chánh

Muốn giữ niềm vui ấy được lâu dài, chúng ta cần giữ tình yêu ái hữu. Thế mà “yêu nhau rào đậu cho kín”, vì vậy vấn đề tài chánh cần phải triệt để phân minh. Danh sách các AH ủng hộ Lá Thư được đăng trong số này, xin quý AH dò trong danh sách, nếu có đóng góp mà không thấy tên mình thì xin báo động gấp.

Bảng chi thu cho LTCC số 72 không đăng kịp trong số 72 nên xin khất với quý AH, chúng tôi sẽ tường trình trong số 73. Cùng một thể ấy “Tổng Kết Chi Thu” cho LTCC số 71 của BPT tiền nhiệm đã được đăng trong số 72 này.

Chúng tôi đã không, không, và sẽ không dùng tiền nuôi dưỡng LTCC vào bất kỳ việc gì khác. Những phí tổn về sinh hoạt: hôn, tang, tế, picnic, v.v. phải do quỹ riêng của các AHCC địa phương đài thọ.

Quỹ tương trợ (\$50.00) do BPT tiền nhiệm chuyển giao, chúng tôi phải giữ riêng và cho tới nay, chúng tôi vẫn không dám tự ý tiêu dùng vì nguyên tắc sử dụng chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên BPT xin đề nghị như

sau: Từ nay, nếu AH “A” biết về tình trạng khó khăn của một AH khác thì AH “A” hãy viết thư cho BPT LTCC để đăng lời kêu gọi. Mọi thư từ và chi phiếu đáp lời kêu gọi ấy sẽ được trực tiếp gửi về địa chỉ của AH “A” để nhờ AH “A” lo thu thập tiền bạc, lập bảng danh sách ân nhân, gửi tiền giúp đỡ người hoạn nạn, đi gửi tiền, lấy biên lai, nhận hồi báo với chữ ký người nhận, gửi bản danh sách ân nhân và giấy hồi báo với chữ ký người nhận cho LTCC. Các việc đó quá phức tạp cho BPT LTCC không phải chỉ vì lý do BPT quá bận rộn lo cho LTCC, mà còn vì lý do LTCC “thay ngôi đổi chỗ” mỗi năm.

III. Đại Hội Công Chánh 1998 và LTCC số 72

Năm nay đúng lúc đám Mục Tử (Cowboy) Texas nhận lãnh LTCC thì bao nhiêu tin vui đồn lại. Lẽ ra ĐHCC phải có một “Đặc San Đại Hội Công Chánh” nhưng ban tổ chức ĐH quá bận rộn nên LTCC số 72, tuy không phải là Đặc San của ĐHCC, cũng được hân hạnh ngỏ lời chào mừng ĐHCC và được đăng tải rất nhiều tin tức, thư tín liên quan đến ĐHCC. Ngoài ra, muốn xuất bản LTCC trước tháng 7, chúng tôi phải nộp bài cho người trình bày trước ngày 15 tháng 5-1998. Chính vì

lý do này mà một số bài viết giá trị của nhiều AH các nơi đã phải dời lại cho LTCC số 73. Rất mong quý AH tác giả thứ lỗi cho chúng tôi về sự chậm đăng bài của AH.

IV. LTCC số 73

Chúng tôi mặc dù làm báo tài tử và mặc dầu “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm” vẫn thấy vui và vẫn thấy còn sức để vác thêm cái ngà voi thứ 73 nếu các AHCC năm châu tiếp tục cung cấp thêm bài vở và tài chánh. Về bài vở, chúng tôi cần rất nhiều bài viết, nhất là các biên bản, các buổi sinh hoạt.

Về tài chánh, chúng tôi chỉ nhận được có \$5,684.53 US để yểm trợ LTCC và quỹ tương trợ. Số tiền còn lại sau khi phát hành LTCC số 72 sẽ không đủ để xuất bản LT số 73. ~~Ảnh hưởng trong BPT LTCC số 72 đã dự định phải bỏ tiền túi để có đủ tiền lo chuyện bưng phí cho số này.~~

Tiền đây chúng tôi cũng xin cảm tạ một số AH đã hy sinh nhận giùm LTCC cho bạn bè. Sự hy sinh này đã cắt giảm khá nhiều bưu phí.

Xin kính chúc ĐHCC thành công rực rỡ và quý AHCC xa gần được vạn điều như ý và sẽ được đọc LTCC số 73 từ vùng Texas.

BPT LTCC Houston TX

BAN PHỤ TRÁCH NIÊN KHÓA 1998-1999

- Phạm Tất Đạt • Nguyễn Văn Độ • Phạm Nguyên Hanh
- Vũ Quý Hào • Nguyễn Quý Hội • Phi Ngọc Huyền
- Nguyễn Văn Lộc • Phan Quang Nam • Vũ Quang
- Trương Ngọc Quý • Vũ Ngọc Thành • Đoàn Kỳ Tường
- Nguyễn Văn Xá • Nguyễn Đôn Xuân.